



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตามตารางการคัดเลือกที่กำหนด โดยให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมาแสดงในวันสอบด้วย

๓. การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม

๔. ควรไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลาคัดเลือกอย่างน้อย ๓๐ นาที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔๐๐๑๐๑	นายขวัญชัย พิมพะนิตย์	

